



ที่ ศธ ๐๒๑๐.๗๓/ว ๓๘

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาครอบครัวและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกแผนการปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ตัวอย่าง แบบบันทึกแผนการปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดสตูล โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล ได้ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนครี ชั้น ๒ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประธานในการประชุมได้แจ้งขอความร่วมมือให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด รายงานแผนการปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและติดตามในภาพรวมของจังหวัด ซึ่งโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดตามนโยบายของจังหวัดสตูล ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ต่อไป

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ขอความร่วมมือท่านจัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และส่งให้สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เป็นเอกสาร Word ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Stn_nfedc@nfe.go.th ภายในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุตร ลิทธิพาทิ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

โทร. ๐-๗๔๗๑-๑๔๔๙

โทรสาร ๐-๗๔๗๒-๑๔๑๓

แผนปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๒

ที่	รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ						
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวัดสตูล	✓						
๒	ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวัดสตูล ประจำทุกเดือน เพื่อขับเคลื่อน - การสร้างกระแส และการสร้างการรับรู้ในสถานศึกษา - การขยายจำนวนชมรม - การขยายจำนวนสมาชิก - การขยายจำนวนศูนย์เพื่อนใจ - การขับเคลื่อนกิจกรรมในชมรมฯ ตามยุทธศาสตร์		✓	✓	✓	✓	✓	✓
๓	สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ สำหรับประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้		✓					
๔	รายงานผลการดำเนินโครงการประจำเดือน		✓	✓	✓	✓	✓	✓